
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
สมัยสามัญ สมัยแรก/2566 

วันที่  15   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม7 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 จิราพร  บัวหอม  
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

 
(สมาชิกสภามาประชุม  7  ท่าน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม9ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. นายประสบสุข  สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประสบสุข  สุราฤทธิ์  
6. นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาภัสรา  สุริยะภา  
7. นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด สุวภัทร  เสาว์บุบผา  
8. นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  
9. นางชุลีรัตน์   หนูกลาง ผู้อ านวยการกองคลัง ชุลีรัตน์  หนูกลาง  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ 
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้เชิญ นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลางประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิด
การประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต.นางิ้ว ขออนุญาตแจ้งเรื่อง

การเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ณ บริเวณป่าโคกใหญ่ ในวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2566 เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพียงกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 -   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่งปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2565(ครั้งที่ 2)  
วันที่ 8กันยายนพ.ศ. 2565ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และพิจารณาให้การรับรอง  ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขแต่อย่างใด หลังจากนั้น นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์
กลาง ประธานสภาฯ จึงขอสอบถาม มติที่ประชุมสภาฯว่า จะพิจารณาให้การ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2565(ครั้งที่ 2) วันที่  
8กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 8  กันยายน 2565โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

- รับรอง7  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 – พิจารณา ก าหนดสมัยประชุมสมันสามัญ ประจ าปี 2566 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง - ได้เปิดโอกาสให้ ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดสมัยประชุม
ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและเข้าใจหลังจากสมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจดี
แล้ว จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอห้วงระยะเวลา เพื่อก าหนดประชุม
สภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2566 ว่าควรเพิ่มอีกก่ีสมัย และห้วงระยะเวลาใด 

 
นายธวัชชัย  อินทะวัน - ขอเสนอสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2566 เพ่ิมอีก 3 สมัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. สมัยสามัญ ประจ าปี 2566 สมัยที่ 2 ห้วงระยะเวลา 1-15 มีนาคม 25662. สมัยสามัญ ประจ าปี 2566 สมัยที่ 3 

ห้วงระยะเวลา 1-15 มิถุนายน 2566 
                                           3. สมัยสามัญ ประจ าปี 2566 สมัยที่ 4 ห้วงระยะเวลา 1-15 สิงหาคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.6) 
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นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง - ได้ขอผู้รับรองในการเสนอสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2566 ที่นายธวัชชัย  
อินทะวัน ส.อบต.ม.6  เป้นผู้เสนอ โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 

1. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี  ส.อบต.ม.5  
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  บัวหอม  ส.อบต.ม.3 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง- ได้สอบถามสมาชิกสภาว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มี

สมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก จึงขอสอบถามมติที่ประชุมสภาฯว่า จะ
พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาน สมัยสามัญ ประจ าปี 2566 เพ่ิมอีก 3 
สมัย โดยมีห้วงระยะเวลา ตามที่ นายธวัชชัย  อินทะวัน  สอบต.ม.6  เป็นผู้
เสนอหรือไม ่

 
มติที่ประชุมภาฯ                  - มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการก าหนด สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 

2566 เพ่ิมอีก 3 สมัย โดยมีห้วงระยะเวลา ตามที่น าเสนอ 
- เห็นชอบ7  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 –  พิจารณา ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ของปี 2567 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง - ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาก าหนด สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 

2567 
 
นางสายฝน  ศรีน้อย      -  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2567 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  

2567 เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2567 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - ได้ขอผู้รับรองในการเสนอสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2567 โดยมี

ห้วงระยะเวลา ตามที่นางสายฝน  ศรีน้อย ส.อบต.ม.2 เป็นผู้เสนอ  
                                                       มีผู้รบัรอง 2 ท่าน คือ 

1. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา  ส.อบต.ม.1   
2. นางวาสนา   ค าระกาย   ส.อบต.ม.4 

 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง- ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่
มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก จึงขอสอบถามมติที่ประชุมสภาฯว่าจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2567 โดยมีห้วงระยะเวลา ตามที่ นางสายฝน  ศรีน้อย ส.อบต.ม.2 เป็นผู้
เสนอหรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.2) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ) 
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มติที่ประชุมภาฯ                   -  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี
2567สมัยแรก โดยมีห้วงระยะเวลาตามท่ีเสนอ 

- เห็นชอบ7  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 –  รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ได้มอบหมายให้ นางสาวอาภัสรา สุริยะภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้สรุป

โครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 
 
นางสาวอาภัสรา สุริยะภา- ได้ขอสรุปผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนา

งิ้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยสรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
                                                   ความส าเรจ็การพัฒนาตามยทุธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้น าเสนอรายละเอียดในเอกสาร
การสรุปรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565 จนสมาชิกสภาเข้าใจและรับทราบ 

 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - หลังจากมีการชี้แจงรายละเอียดในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วประจ าปีงบประมาณ 2565 จากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้ว จึงสอบถามมติที่ประชุม 

 
มติที่ประชุมภาฯ                       - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  –  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
                                            - ในที่ประชุมสภาฯ ก็มีสมาชิกหลายๆ ท่าน ได้เสนอปัญหาให้ผู้บริหาร  
                                       ไดน้ าไปพิจารณาแก้ไข ดงัต่อไปนี้ 
 

- ปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
- ปัญหาเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุด 
- ซึ่งผู้บริหารก็ได้รับไปพิจารณาในการแก้ไข 

 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(นักวิเคราะห์ฯ)                    
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                                  -  หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอเรื่องต่าง ๆ พอสมควรแล้วไม่มีผู้เสนอ
เพ่ิมเติมอีก จึงสั่งปิดการประชุม 13.30 น. 

 

       
 
                                                             ส.ต.ท.พนมกร   จันทร์สุดชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (พนมกร   จันทร์สุดชา)  
                                                                        เลขานุการสภา 
 

 

         (ลงชื่อ)     พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง     รับรองรายงาน 
(นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)    สายฝน  ศรีน้อย 
(นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริาพร  บัวหอม 
(จิราพร  บัวหอม) 

 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


